



รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ

ภาระงาน	แนวทางการปฏิบัติ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง
<p>1. กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่าย</p> <p>1.1 งานแสวงหาและจัดทำข้อมูลภาคีเครือข่าย</p> <p>1.2 งานประสานและสนับสนุนความร่วมมือ</p> <p>1.3 งานจัดสรรทรัพยากรและสิทธิประโยชน์</p> <p>1.4 งานจัดและพัฒนากิจกรรมเครือข่าย</p>	<p>1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ภารกิจ ตลอดจนศักยภาพของเครือข่าย</p> <p>2) จัดกลุ่มภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นข้อมูลในการทำข้อตกลงความร่วมมือ</p> <p>3) จัดทำทะเบียนข้อมูลสารสนเทศของภาคีเครือข่ายให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>4) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศของภาคีเครือข่าย</p> <p>1) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย</p> <p>2) วางแผน กำหนดยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกัน</p> <p>3) ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย</p> <p>1) กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการจัดสรรทรัพยากรและสิทธิประโยชน์</p> <p>2) ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของภาคีเครือข่าย</p> <p>3) การยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ</p> <p>1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย</p> <p>2) การเผยแพร่ผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>มีข้อมูล สารสนเทศของภาคีเครือข่าย ที่เป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน นำไปใช้ประโยชน์ได้</p> <p>ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย</p> <p>ภาคีเครือข่ายได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม จูงใจให้ร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ภาคีเครือข่ายมีสัมพันธภาพที่ดี และให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง</p>

ภาระงาน	แนวทางการปฏิบัติ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง
<p>2. กลุ่มงานกิจการพิเศษ</p> <p>2.1 งานสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p> <p>2.2 งานสนับสนุนนโยบายเร่งด่วน</p> <p>เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต - งานส่งเสริมป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรค อดส์ - งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย <p>2.3 งานกิจการลูกเสือและยุวกาชาด</p>	<p>1) วิเคราะห์นโยบาย เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p> <p>2) ประสานสถานศึกษาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมดำเนินการ</p> <p>3) จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานให้กับสถานศึกษา</p> <p>4) ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงาน</p> <p>5) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงาน</p> <p>1) วิเคราะห์ นโยบายเร่งด่วนและ สภาพปัญหาของพื้นที่</p> <p>2) ประสานสถานศึกษาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมดำเนินการ</p> <p>3) จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานให้กับสถานศึกษา</p> <p>4) ติดตามประเมินผล สรุปและรายงาน</p> <p>5) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงาน</p> <p>1) ส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด ของสถานศึกษาในสังกัด เช่น การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกอบรม กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมวันสำคัญ เป็นต้น</p> <p>2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรเข้ารับการพัฒนาเพื่อเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ / ยุวกาชาด เช่น จัดอบรม สัมมนา เป็นต้น</p> <p>3) สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ ยุวกาชาด ตามกิจกรรมของนักศึกษาทั้งระดับจังหวัด / ชาติ</p> <p>4) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ / ยุวกาชาด เพื่อกำหนดแนวทาง / แผนงาน/ โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ / ยุวกาชาด</p>	<p>มีการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างมีคุณภาพ</p> <p>สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย นักศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายเร่งด่วนได้ทันเหตุการณ์</p> <p>1.กิจกรรมลูกเสือ / ยุวกาชาด ได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาให้เป็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา</p> <p>2.สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนเมื่อนักศึกษามีระเบียบวินัย</p> <p>3.นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์</p>

ภาระงาน	แนวทางการปฏิบัติ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง
	5) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม/ กองลูกเสือ / ยุวกาชาด 6) ดำเนินการขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 7) ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมในค่ายลูกเสือ / ยุวกาชาด 8) ประสานติดตามและประเมินผลสรุปผลการดำเนินงาน และรายงานกิจกรรมลูกเสือ / ยุวกาชาด	กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง - พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ข้อบังคับสภาการศึกษาว่าด้วยยุวกาชาด พ.ศ. 2535
2.4 งานส่งเสริมกิจการเพื่อความมั่นคงของชาติ - การพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง - การส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ชายแดน	1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสำนักงาน กศน.จังหวัด จัดทำแผนงาน/โครงการตามสภาพพื้นที่สูง 2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง 3) ติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 4) สรุปรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละปีให้กระทรวงศึกษาธิการทราบเพื่อพัฒนาส่วนที่มีปัญหาให้ดีขึ้น 1) ประสานงาน สถานศึกษาในพื้นที่ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อวิเคราะห์นโยบายและสภาพพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและสังคม 2) ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในการกำหนดแผนพัฒนาฯ จัดลำดับ 3) สถานศึกษาดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ 4) ติดตามประเมินผลและรายงาน	1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาตามความเหมาะสมกับสภาพความต้องการ สภาพแวดล้อมในพื้นที่อย่างทั่วถึง 2.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมและละเอียดสำนึกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดน สามารถพัฒนาความเป็นอยู่และแก้ไขปัญหาด้านสังคมวิทยา 2.มีภาคีเครือข่ายร่วมรับผิดชอบในการส่งเสริมการศึกษาใจจังหวัดชายแดน

ภาระงาน	แนวทางการปฏิบัติ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง
<p>2.5 งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 2) วางแผนการดำเนินการและแจ้งเงื่อนไขการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุน ตลอดจนรายละเอียดของกองทุน 3) แจ้งสถานศึกษาให้คัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนและส่งรายชื่อให้ สำนักงาน กศน. จังหวัด 4) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับความช่วยเหลือตลอดจนดำเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ 5) แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้สถานศึกษา 6) โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษาจัดทำเอกสารและรายงานทางการเงินตามเงื่อนไขของกองทุน 7) ประสานการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับทุนและรายงานผลการเรียนและการดำเนินการใช้ทุน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย / กทม. สถานศึกษา ตลอดจนนักศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น 2. นักศึกษาที่มีความจำเป็นได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลือให้สามารถเรียนรู้จนจบหลักสูตร <p>กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยวิธีการปฏิบัติการให้เครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือราชการ พ.ศ. 2531